



TẬP TRUNG TRÍ TUỆ, PHÁT HUY DÂN CHỦ VÀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, THẢO LUẬN, QUYẾT ĐỊNH NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN SẼ TRÌNH ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG *

NÔNG ĐỨC MẠNH

**Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam**

Thưa các đồng chí Trung ương,

Hôm nay, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX khai mạc đúng vào dịp đầu năm dương lịch 2006. Tôi xin gửi tới các đồng chí Trung ương cùng tất cả các đồng chí tham dự Hội nghị lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Hội nghị Trung ương lần này có nhiệm vụ chủ yếu là chuẩn bị hai nội dung cơ bản để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng: tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng các cấp và một số

* Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (ngày 11-1-2006). Đầu đề của báo Nhân Dân

cơ quan, tổ chức đảng để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội trước khi đưa ra lấy ý kiến nhân dân và chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X để giới thiệu với Đại hội.

Thưa các đồng chí,

Từ giữa năm 2005 đến nay, căn cứ vào quyết định của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 và lần thứ 12, Bộ Chính trị đã gửi dự thảo các văn kiện trình Đại hội X để lấy ý kiến đóng góp của đại hội các đảng bộ từ cấp cơ sở đến cấp huyện, quận, các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Các dự thảo văn kiện cũng đã được gửi lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI; của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, của giới trí thức và nhiều tổ chức xã hội. Các ý kiến đóng góp đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết đối với công việc của Đảng và của đất nước. Bộ Chính trị đã cho tổng hợp các ý kiến đó và đã thảo luận, nghiêm túc tiếp thu những nội dung hợp lý, chỉ đạo chỉnh lý các văn bản để trình Hội nghị Trung ương lần này.

Về chuẩn bị nhân sự, Bộ Chính trị cũng đã chỉ đạo quán triệt phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X do Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương thông qua, đồng thời hướng dẫn các cấp ủy về quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương đã nghiêm chỉnh chấp hành và tham gia tích cực vào các bước chuẩn bị này. Các đồng chí Ủy viên Trung ương cũng đã tự mình bày tỏ ý kiến vào

việc tái ứng cử hay đề cử. Tại đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, nhất là ở cấp tỉnh, thành phố và tương đương đã bầu được những đồng chí xứng đáng vào cấp ủy, là một trong những nguồn cán bộ, để qua đó, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Việc giới thiệu cán bộ để Đại hội X của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương là công việc hết sức hệ trọng, có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến thành công của Đại hội toàn quốc của Đảng, có ý nghĩa lớn lao và lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, vận mệnh của đất nước. Tôi đề nghị Ban Chấp hành Trung ương đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện đúng nguyên tắc của Đảng, cân nhắc giới thiệu những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn đức tài, được nhân dân tin cậy để kiến nghị với Đại hội xem xét, bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Bộ Chính trị sẽ trình với Hội nghị những nội dung cụ thể về công tác nhân sự Đại hội để Trung ương xem xét, quyết định.

Thưa các đồng chí,

Từ nay đến Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, thời gian còn rất ít. Do tính chất quan trọng của Hội nghị lần này, tôi đề nghị các đồng chí Trung ương tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận và quyết định chính xác để hoàn thành tốt các nội dung của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Xin trân trọng cảm ơn. □